

องค์การบริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๓๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

รับที่ ๒๕๐

วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๐:๓๕

ที่ว่าการอำเภอปรางค์

ถนนสีปรี นม ๓๐๑๕๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรื่องบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายเทศมนตรี ทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๙

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอปรางค์ชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า ได้ขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบแปลนมาตรฐานอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) เพื่อนำมาใช้เป็นแบบรูปรายการมาตรฐาน ประกอบการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ขอทำความเข้าใจกับสำนักงานปรางค์ชัยในการจัดทำบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างรายการดังกล่าว โดยสำนักงานปรางค์ชัยได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยได้บรรจุแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแบบแปลนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีความมั่นคง แข็งแรงตามหลักวิศวกรรม อำเภอปรางค์ชัยจึงขอประชาสัมพันธ์ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบมาตรฐานได้ที่เว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น > หน่วยงานภายใน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น > เมนู E-Book หรือตาม QR Code แนบท้ายเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายโกศล ธรรมวิเศษ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอำเภอปรางค์ชัย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐ - ๔๔๔๔ - ๑๖๔๒



ที่ นม ๐๐๒๓ ๓/ว ๑๐๙

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา  
เทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ และเทศบาลเมืองเมืองปัก

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ได้ขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบแปลนมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) เพื่อนำมาใช้เป็นแบบรูปรายการมาตรฐานประกอบการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานประมาณในการจัดทำบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างรายการดังกล่าว โดยสำนักงานประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยได้บรรจุแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแบบแปลนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีความมั่นคง แข็งแรงตามหลักวิศวกรรม จึงประชาสัมพันธ์บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบมาตรฐานได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น > หน่วยงานภายใน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น > เมนู E-Book หรือตาม QR Code แนบท้ายเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร ๐-๔๔๒๕-๖๖๐๘, ๐-๔๔๒๔-๘๔๙๖ ต่อ ๓๑  
(ผอ บุญชอบ/รสริน)